



ประกาศโรงพยาบาลมะการักษ์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
งานเวชปฏิบัติครอบครัวและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง)

ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลมะการักษ์ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงาน
เวชกรรมสังคม งานเวชปฏิบัติครอบครัวและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง) ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน - ๓ ตุลาคม
๒๕๖๖ นั้น

โรงพยาบาลมะการักษ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑	นางสาวชนิษฐา พักวงษ์ทอง	
๒	๒	นางสาวชโลวรรณ ท่วมคร้าม	
๓	๓	นางสาวกัญญา โฟแค	
๔	๔	นางสาวศกวรรณ รูโปสม	
๕	๕	นางสาวภัสสร อู่อำพร	
๖	๖	นางสาวอภิสร เพชรนิล	
๗	๗	นางสาวธนิดา พลบูรณ์	
๘	๘	นางสาวสุภาภรณ์ แซ่เอี้ยว	

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการประเมิน	วัน เวลาและสถานที่ ในการประเมินฯ	เลขประจำตัว ผู้สมัคร
<u>ประเมินครั้งที่ ๑ (๑๐๐ คะแนน)</u> ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (โดยวิธีการสอบข้อเขียน)	วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานเวชปฏิบัติครอบครัวและศูนย์สุขภาพ ชุมชนเขตเมือง) ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารอุบัติเหตุและ บำบัดรักษา โรงพยาบาลมะการักษ์	๑-๘

<p>ประเมินครั้งที่ ๒ (๑๐๐ คะแนน) คุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับ ตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none">- บุคลิกภาพ ท่วงท่าวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์- ทักษะคิด และแรงจูงใจ- ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เชี่ยวชาญ ฯลฯ- การสื่อสารโดยการพูด ฯลฯ <p>(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)</p>	<p>วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานเวชปฏิบัติครอบครัวและศูนย์สุขภาพ ชุมชนเขตเมือง) ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารอุบัติเหตุและ บำบัดรักษา โรงพยาบาลมะการักษ์</p>	<p>ผู้เข้ารับการเลือกสรร จะต้องผ่านการ ประเมินครั้งที่ ๑ โดยได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะสามารถ เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการ สอบสัมภาษณ์</p>
--	--	--

**ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้**

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติกรรมเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
๔. ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
๕. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

ง) โรงพยาบาลมะการักษ์ จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ ตึกศัลยกรรม โรงพยาบาลมะการักษ์

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายนิสิต ศรีสมบุรณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข